



ประกาศขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง กำหนดรายการชั้นคุณภาพไม้สักที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เพื่อให้การพิจารณากำหนดชั้นคุณภาพไม้สักที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะและคุณภาพไม้ และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับ กระบวนการผลิตไม้สักที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐(๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้กำหนดรายการชั้นคุณภาพไม้สักที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังนี้

ชั้นคุณภาพไม้	คำบรรยายคุณลักษณะไม้ที่สวนป่า
เกรด A (เอ) (คัดเลือกเป็นพิเศษ)	ลักษณะไม้เปล่าตรง หน้าตัดกลม กระพี้บาง ความยาวไม้ท่อนไม่เกิน ๓ เมตร มีตำหนิกิ่งตาไม่เกิน ๒ จุด / ยาวเกิน ๓ เมตร มีตำหนิกิ่งตาไม่เกิน ๔ จุด ไม้เป็นโพรง ไม้เป็นไส้พัก ไม่มีรูค้ำงและมอดรูเข็มให้เห็นจากภายนอก แตกร้าวลึกตามความยาว หัว-ท้าย (ไม่เกินความยาวซึ่งเผื่อขนาดไว้จากการตัดทอน หัว-ท้าย รวมไม่เกิน ๒๐ ซม.) โคนไม้มีพุงพอน หัว-ท้ายตัน ไม้ไม่ผุ
เกรด B (บี)	ลักษณะไม้เปล่าตรง หน้าตัดกลม กระพี้บาง ความยาวไม้ท่อนไม่เกิน ๓ เมตร มีตำหนิกิ่งตาไม่เกิน ๔ จุด / ยาวเกิน ๓ เมตร มีตำหนิกิ่งตาไม่เกิน ๖ จุด ไม้เป็นโพรง ไม้เป็นไส้พัก ไม่มีรูค้ำงและมอดรูเข็มให้เห็นจากภายนอก แตกร้าวลึกตามความยาว หัว-ท้าย (ไม่เกินความยาวซึ่งเผื่อขนาดไว้จากการตัดทอน หัว-ท้าย รวมไม่เกิน ๒๐ ซม.) โคนไม้มีพุงพอน หัว-ท้ายตัน ไม้ไม่ผุ

ชั้นคุณภาพไม้	คำบรรยายคุณลักษณะไม้ท่อนสวนป่า
เกรด C (ซี)	ลักษณะไม้เปลาตรง หรือคดงอได้เล็กน้อย กระพี้บางถึงหนา มีตำหนิกิ่งตามากกว่า ๖ จุด เป็นโพรงหรือมีรูไส้ไม้ขนาดเล็ก ไม้เป็นไส้พัก มีรูค้วงเจาะขนาดเล็ก ไม้มีมอดรูเข็มที่เห็นจากภายนอก แดกร้าวลึกตามความยาว หัว-ท้าย ไม้เกิน ๑ ใน ๓ ของความยาว โคนมีพุงพอน หัว-ท้ายมีรูเล็กน้อย ไม้ไม่ผุ
เศษไม้ ปลายไม้ ไม้ทรม	เศษไม้ที่เหลือจากการหมายวัดตัดทอนไม้ตามปกติ หรือไม้ที่มีลักษณะ นอกเหนือจากไม้เกรด A B C เช่น มีลักษณะคดงอ กระพี้หนา มีตำหนิกิ่งตามีรูค้วงและมอดรูเข็ม ไส้ไม้ผุหรือมีโพรง มีไส้พัก มีรอยแดกร้าวหัวท้ายลึก เกิน ๑ ใน ๓ ของความยาว โคนมีพุงพอน หัว-ท้ายมีรู เป็นต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง



(นายธีรวัฒน์ ศรีสุพรรณ)

พนักงาน (ระดับ ๓) งานบริหารจัดการตลาดไม้เศรษฐกิจ

ส่วนส่งเสริมตลาดไม้เศรษฐกิจ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ

สำนักธุรกิจการตลาด